

Bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

13:46 29/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 29/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức họp kiện toàn chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo tờ trình của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Hà Nội được giới thiệu bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Sau khi biểu quyết chốt danh sách bầu cử, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bầu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.



Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ vinh dự khi được các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tín nhiệm cao bầu giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố là Đoàn hết sức đặc biệt khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 22 năm làm đại biểu Quốc hội sinh hoạt tại Đoàn.

“Với tình cảm kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc, niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người cộng sản kiên trung, chân chính, người đại biểu trọn đời vì nước vì dân - tôi nguyện không ngừng học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, noi gương sáng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó”, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng là đoàn lớn nhất cả nước, có vị trí vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của Quốc hội; có cơ cấu các đại biểu là trí thức, có học hàm, học vị rất cao; nhiều đại biểu chuyên trách và kiêm nhiệm trung ương, bộ, ban, ngành và các cơ quan của Quốc hội đều dày dặn kinh nghiệm, tham gia nhiều khóa Quốc hội.

“Là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề bởi tôi nhận nhiệm vụ trước yêu cầu cao về công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh của một thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Thủ đô - trái tim của cả nước”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ.



Lãnh đạo thành phố và đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo Đoàn, các đại biểu Quốc hội, giữ vững nguyên tắc, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

“Tôi sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo đoàn thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật theo hướng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Luật, hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tăng cường đôn đốc giải quyết gắn với giám sát trách nhiệm những tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tố cáo, kiến nghị những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố mong muốn và đề nghị các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành trung ương và các cơ quan của thành phố giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ba-bui-thi-minh-hoai-duoc-bau-lam-truong-doan-dai-bieu-quooc-hoi-thanh-pho-ha-noi>

